

**Trung tâm Y khoa Pasteur là Trung tâm y tế có uy tín trong lĩnh vực đào tạo ngành Xét nghiệm Y khoa, đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện và người nhân lực kỹ thuật viên xét nghiệm cho các cơ sở Y tế trong cả nước.**

**Tại sao khám bệnh cần phải làm Xét Nghiệm?**

**Xét nghiệm Y học** cho kết quả sớm, chính xác đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh.



**Xét nghiệm Y tế** không chỉ giúp các Bác sĩ chẩn đoán chính xác bệnh để đưa ra phác đồ điều trị đúng bệnh mà còn có thể dự báo sớm những nguy cơ mắc bệnh.

**Xét nghiệm Y khoa** được ứng dụng phổ biến trong Y học hiện đại, nhu cầu làm xét nghiệm y khoa không chỉ dành riêng cho người có bệnh mà còn dành cả cho những người khỏe mạnh nhằm phát hiện bệnh sớm bệnh tật.

Kỹ thuật xét nghiệm đã được Bác sĩ coi là “tiêu chuẩn vàng” để căn cứ đưa ra những quyết định và là thước đo để xác định những phương pháp điều trị và phác đồ điều trị thích hợp cho người bệnh có hiểu quả hay không?

Ngày nay, Xét nghiệm Y tế là một lĩnh vực không thể thiếu trong hoạt động của các cơ sở Y tế khám chữa bệnh và để có thể sử dụng hiệu quả các trang thiết bị xét nghiệm Y khoa ngày càng hiện đại thì cần phải có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên xét nghiệm giỏi chuyên môn được Trường Trung cấp Y khoa Pasteur đào tạo bài bản chuyên sâu.

### **Trung cấp xét nghiệm học ở đâu tốt?**

Kỹ thuật viên xét nghiệm là người được Trường Trung cấp Y khoa Pasteur đào tạo về chuyên ngành xét nghiệm hóa sinh, huyết học, vi sinh, ký sinh, miễn dịch, di truyền, sinh học phân tử....sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các khoa xét nghiệm của Bệnh viện tuyến trung ương tại các Trung tâm Y tế, Phòng khám đa khoa và có thể học liên thông Cử nhân Xét nghiệm Y học.

Kỹ thuật viên xét nghiệm Y khoa có nhiệm vụ hướng dẫn, tư vấn cho bệnh nhân trước khi tiến hành lấy bệnh phẩm như máu, nước tiểu, đờm... để làm xét nghiệm; pha hóa chất, thu thập và chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ, thiết bị hiện đại của các kỹ thuật xét nghiệm; thực hiện các kỹ thuật xác định vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh, phân tích các chất trong máu, dịch sinh vật, thực hiện công tác an toàn truyền máu và kiểm tra hiệu quả điều trị của thuốc...

**Kỹ thuật viên Xét nghiệm** Trường trung cấp Y khoa Pasteur có khả năng sẽ đóng thành công những trang thiết bị hiện đại thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm, phân tích và nhận định kết quả xét nghiệm để giúp cho các Bác sĩ lâm sàng.



Đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm Y tế

## **II. Thời gian đào tạo ở Kỹ thuật viên Xét Nghiệm Y học**

Tùy theo trình độ, bổnng cấp, chuyên ngành cấpa tđng hđc viên, Bộ Giáo dđc và Đào tạo ban quy đđnh vđ thđi gian đào tạo Trung cấp Xét nghiệm Y học tđ 1 đđn 3 năm nhđ sau:

- **Hđc 3 năm** (Áp đđng cho đđi tđđng: tđt nghiđp THCS (lđp 9). Thđi gian chđđng trình đào tạo 9 + 3 là 36 tháng, Hđc viên đđđc hđc bđ sung văn hóa đđ hoàn thđđn chđđng trình THPT cấp 3).
- **Hđc 2 năm** (Áp đđng cho đđi tđđng: tđt nghiđp THPT, văn bđng tđđng đđđng BTVH cấp 3).
- **Hđc 10 tháng** (Áp đđng cho các đđi tđđng: tđt nghiđp trung cấp, cao đđng, đđi hđc nhóm ngành sđc khđe nhđ Dđđc sĩ, Đđu đđđng, Y sđ đđ khoa, Y sđ y hđc cđ truyđn, Y sđ YHDP, Hđ sinh trung cấp, Kđ thuđt viên chđđn đđđn hình đđnh, Phđc hình răng...).
- **Hđc 12 tháng** (Áp đđng cho các đđi tđđng: tđt nghiđp trung cấp, cao đđng, đđi hđc nhóm ngành kinh tđ, kđ thuđt, ngođi đđng, sđ phđm, luđt...).
- **Hđc 6 tháng** (Áp đđng cho các đđi tđđng: tđt nghiđp chuyên ngành đđu đđđng hođc y sĩ, bác sĩ). cấp chđđng chđ Xét nghiệm Y học.

**Trđđng Trung Cđp Y Khoa Pasteur Thái Nguyên:** Ngđ 233 Đđđng Quang Trung – Tđ 8  
Phđđng Tân Thđnh – TP Thái Nguyên, Tđnh Thái Nguyên. Đđđn thođi tđ vđn: 0280.6556.333.

**Trung tâm Y khoa Pasteur Hà Nội:** Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khu vực Trung – Quận Thanh Xuân – TP.Hà Nội. (Gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở. Điện thoại tổng số: 04.6296.6296 – 09.8259.8259

Nhà trường khai giảng liên tục các lớp trong và ngoài giờ hành chính nhiều đợt trong năm 2015.  
Chi tiết xem tại Website: [Trung tâm Y](#)